

โรงไฟฟ้านอกนิคมฯ ส่อหวัดต่ออายุ 'เอสพีพี โคนเจน'

กรุงเทพธุรกิจ • ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า "เอสพีพี โคนเจน" ที่จะหมดอายุในปี 2562-2568 โดยรับซื้อไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ต่อโรง ตลอดสัญญา 25 ปี โดยเตรียมเปิดยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 8-16 ม.ค. ปี 2561 ราคารับซื้อ 2.81 บาทต่อหน่วย คาดว่าตามประกาศดังกล่าว โรงไฟฟ้านอกนิคมอุตสาหกรรม จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

วีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.

“

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขายต้องไม่เกิน
กว่าสัญญาเดิม และ
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิต

วีระพล จิรประดิษฐกุล



เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ กกพ. เรื่องประกาศเชิญชวนการ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุ สัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ...ระหว่างวันที่ 5-19 ต.ค. 2560

โดยหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กประเภทประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง และจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเท่านั้น และกำหนดให้เสนอซื้อขายไฟฟ้าในปริมาณ มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตสุทธิ (Net Generation) ไฟฟ้ารวมไอน้ำ

ทั้งนี้ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายจะ ต้องไม่เกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา ซื้อไฟฟ้าเดิม และต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น โดยมี อัตรารับซื้อไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในการ ประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2559 กำหนดอยู่ที่ 2.8186 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง(kWh)

“คาดว่า ตามประกาศนี้ จะมีผู้ผลิตไฟฟ้า 2-3 ราย ที่อยู่นอกนิคมฯ ไม่ได้ต่อสัญญา เนื่องจาก สนพ.ออกข้อกำหนดคือ หาก

โรงไฟฟ้าเอสพีที่อยู่นอกนิคมฯ จะไม่ได้ รับการต่อสัญญาซึ่งคงต้องยุติการจำหน่าย กับภาครัฐ แต่จะมีการตกลงขายกับเอกชน หรือไม่ ก็เป็นเรื่องของเอกชนจะพิจารณา” วีระพล กล่าว

สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการตาม ประกาศฉบับนี้ ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ กกพ. จะมี หนังสือแจ้งผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP) ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะ สิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าใหม่) ให้มายื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า กับ กกพ. จากนั้นวันที่ 8-16 ม.ค.2561 ผู้ยื่น ขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ต่อ กกพ. และวันที่ 17 ม.ค.-16 ก.พ.2561 กกพ. จะตรวจคำขอและมีหนังสือแจ้งขอ เอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) โดยจะเปิดให้ส่งเอกสาร เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-5 มี.ค.2561 และภายในวันที่ 7 พ.ค.2561 กกพ.จะมีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาต่อ กกพ.และผู้ยื่นขอ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า รายเล็กต้องวางหลักประกันการยื่นคำเสนอ ขอขายไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อกิโลวัตต์ ตามปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย

โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) จะต้องเป็นวันเดียวกับวันที่สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าเดิมหมดอายุ ยกเว้น สัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าเดิมหมดอายุสัญญาในปี 2562 หรือในปี 2563 ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถเสนอ

วัน SCOD หลังจากหมดอายุสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าเดิมได้ภายในวันที่ 31 ต.ค.2564

ส่วนกรณีเสนอวัน SCOD ก่อน หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ผู้ยื่นขอ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องยกเลิกสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าเดิมก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบเชิงพาณิชย์(COD)ของสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าใหม่ โดยผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า ต้องทำตามเงื่อนไขสัญญาเดิม

อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติและการประเมินคำเสนอขอ ขายไฟฟ้า จะต้องดำเนินการเพื่อลงนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กกพ.โดยมีอายุ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี

ชนินทร์ เชาวน์นริตติย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษา รายละเอียดเงื่อนไขการต่ออายุโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 4 โรงที่ใกล้จะหมดอายุลง โดยโรงไฟฟ้าในจ.สระบุรี 1 แห่ง ขนาดกว่า 100 เมกะวัตต์ จะหมดอายุในปี 2562 คาดว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าเพราะตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่เข้าเกณฑ์การต่อสัญญา

ส่วนโรงไฟฟ้า SPP ที่เหลือตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรม ก็ต้องมาพิจารณาว่า คู่ลงทุนในการดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไร หากต้องลงทุนใหม่และลดสัดส่วน ที่ขายเหลือ 30%